

ข่าวเผยแพร่

No. 127/2567
9 พฤษภาคม 2567

ทริสเรตติ้งมองอันดับเครดิต "บ. เงินดีดล" ไม่ได้รับผลกระทบในทันทีจากการปรับโครงสร้างองค์กร

ทริสเรตติ้งมีมุมมองว่าอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ของ บริษัท เงินดีดล จำกัด (มหาชน) (อันดับเครดิต "A/Stable") ยังไม่ได้รับผลกระทบในทันทีจากการประกาศปรับโครงสร้างองค์กรและการถือหุ้น

ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างองค์กร บริษัท ดีดล โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จะถูกจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจของตนเอง (Non-operating Holding Company) ที่จะถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทเงินดีดล โดยบริษัทดีดล โฮลดิ้งส์จะทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ทั้งหมดของบริษัทเงินดีดลจากผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีสัดส่วนการแลกหุ้น (Share Swap) ที่ 1 หุ้นของบริษัทเงินดีดล ต่อ 1 หุ้นของบริษัทดีดล โฮลดิ้งส์ ซึ่งบริษัทดีดล โฮลดิ้งส์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนที่บริษัทเงินดีดล ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อซื้อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ Insurtech จากบริษัทเงินดีดล ซึ่งบริษัทดีดล โฮลดิ้งส์จะถือหุ้น 99.99% ในบริษัท

ทริสเรตติ้งคงอันดับเครดิตของบริษัทเงินดีดลโดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (อันดับเครดิต "AAA/Stable") จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทดีดล โฮลดิ้งส์ ผู้บริหารของธนาคารมองว่า ธนาคารไม่มีแผนจะลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดีดล โฮลดิ้งส์ต่ำกว่า 30% รวมไปถึง การสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะไม่เปลี่ยนแปลง ธนาคารจะยังคงเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินรายใหญ่ให้กับบริษัทเงินดีดลต่อไป

นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างองค์กรดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนธุรกิจ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจและนโยบายทางการเงินของบริษัทเงินดีดล โดยหลังจากการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ บริษัทเงินดีดลจะยังคงเป็นผู้ทำรายได้หลักให้กับกลุ่มต่อไป บริษัทดีดล โฮลดิ้งส์และบริษัทลูกจะยังคงอยู่ในกลุ่ม Non-solo ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะยังคงแนวทางการกำกับดูแลบริษัทดีดล โฮลดิ้งส์และบริษัทลูกเช่นเดียวกับที่กำกับดูแลบริษัทเงินดีดล

ประการสุดท้าย คณะกรรมการของบริษัทดีดล โฮลดิ้งส์และบริษัทเงินดีดลจะยังคงเป็นชุดเดิม และไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัทเงินดีดล อย่างไรก็ตาม บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยใหม่ที่จะเกิดขึ้นจะต้องมีคณะกรรมการชุดใหม่ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ลำดับเหตุการณ์

30 เมษายน 2567

- คณะกรรมการบริษัทเงินดีดลประกาศคำอนุมัติให้นำเสนอแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดตั้งบริษัทดีดล โฮลดิ้งส์ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

11 มิถุนายน 2567

- บริษัทเงินดีดลจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างองค์กร การแลกหุ้น และการนำบริษัทดีดล โฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นของบริษัทเงินดีดล

ไตรมาส 4 ปี 2567

- บริษัทดีดล โฮลดิ้งส์ทำการเสนอการแลกเปลี่ยนหุ้นของบริษัทดีดล โฮลดิ้งส์กับหุ้นทั้งหมดของบริษัทเงินดีดลจากผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยน 1 หลักทรัพย์ต่อ 1 หุ้นสามัญ และบริษัทดีดล โฮลดิ้งส์จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนที่บริษัทเงินดีดล
- บริษัทเงินดีดลจะโอนกิจการธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ Insurtech ไปยังบริษัทใหม่

บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000

© บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2567 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่อยู่ในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มีใช้แล้วงข้อเท็จจริงหรือคำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ใดๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มีได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมีได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria